

Số: 24 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 04 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Thực hiện Công văn số 79/ ĐDBQH ngày 17/7/2014 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định về việc đề nghị giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và Công văn số 3148/UBND-NC ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII;

UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện như sau:

1. Về phản ánh tình trạng thiếu nước nghiêm trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt của nhân dân (nhất là vào mùa khô). Đề nghị UBND huyện kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp các hồ, đập chứa nước trên địa bàn huyện để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất.

Trả lời:

Trong những năm qua tỉnh Bình Định được sự quan tâm của Trung ương đã đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: Hồ chứa nước Định Bình, Hồ Núi Một, riêng huyện Tuy Phước đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp 03 hồ chứa nước: Hồ Cây Đa, hồ Cây Thích, thuộc xã Phước Thành; hồ Hóc Ké thuộc xã Phước An. Trên địa bàn huyện chỉ còn hồ chứa nước Đá Vàng thuộc xã Phước Thành, do qui mô của hồ phục vụ tưới với diện tích nhỏ nên chưa đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân, UBND huyện đã kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp.

Từ đầu năm 2014, trên địa bàn huyện và trên thượng nguồn không có mưa lớn xảy ra, nắng nóng diễn ra gay gắt, kéo dài làm cho nguồn nước của hệ thống sông Hà Thanh bị cạn kiệt, các hồ chứa nước không tích được nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; do đó, trong thời gian sản xuất vụ Thu năm 2014, trên địa bàn huyện đã xảy ra hạn hán kéo dài, thiếu nước tưới nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân, trong đó có xã 02 xã Phước Thành và Phước An. Trước tình hình hạn hán xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Thành và Phước An tiến hành đắp coi, gia cố đập bồi nhằm giữ nước để có nguồn nước bơm tác phục vụ chống hạn; đồng thời, chỉ đạo các địa phương tích cực tập trung chống hạn, chủ động ứng trước kinh phí địa phương và nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí để sửa chữa, khôi phục các giếng ngầm, đóng thêm các giếng mới để phục vụ bơm

tác chống hạn ưu tiên cứu lúa đồng trồ. Riêng hệ thống sông Kôn vẫn đảm bảo được nguồn nước cho sản xuất vụ Thu năm 2014.

Về lâu dài, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong vùng, nhất là các xã, thị trấn sử dụng nguồn nước tưới từ hệ thống sông Hà Thanh, UBND huyện đã kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đập dâng nước nằm ở vị trí hạ lưu cầu Diêu Trì, nhằm tích nước trong mùa khô để cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời, tạo cảnh quan môi trường trong khu vực.

2. Cử tri xã Phước Hiệp kiến nghị UBND huyện quan tâm sớm xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch đến các thôn chưa có nước sạch trong xã.

Trả lời:

Về kiến nghị của cử tri xã Phước Hiệp, UBND huyện xin ghi nhận và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh để có kế hoạch sớm xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch đến các thôn chưa có nước sạch trong xã, nhằm phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng.

3. Kiến nghị UBND huyện Tuy Phước trong quá trình xây dựng các đề án quy hoạch khu dân cư mới, cần dành một quỹ đất phù hợp để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Trả lời:

Huyện Tuy Phước có 02 thị trấn và 11 xã. Tính đến nay, có 11 xã, thị trấn đã được phê duyệt xong quy hoạch trung tâm xã, chỉ còn lại 02 xã đang lập quy hoạch, đó là: Phước Quang và Phước Thành. Trong 02 năm 2012-2013, UBND huyện đã phê duyệt xong quy hoạch các xã nông thôn mới cho 11 xã trên địa bàn huyện; đồng thời phê duyệt xong quy hoạch các khu, điểm dân cư mới.

UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng đề án quy hoạch phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định chuyên ngành có liên quan. Cụ thể phải tuân thủ theo tỷ lệ chỉ tiêu sử dụng đất của từng đề án như: Tỷ lệ đất ở, đất xây dựng công trình dịch vụ, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất công trình công cộng (đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí...) để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Theo đó, tại các đề án quy hoạch của các địa phương đã được duyệt như: Đề án quy hoạch xã nông thôn mới, đề án quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư đều có bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng công trình công cộng (nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao xã, thôn).

Đối với một số đề án quy hoạch khu dân cư mới đã được phê duyệt nhưng do tốc độ phát triển lớn hơn so với định hướng quy hoạch thì UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kịp thời rà soát để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình sử dụng thực tế.

4. Cử tri xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước phản ánh tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép diễn ra ngày càng nhiều ở địa phương. Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên.

Trả lời:

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai luôn được UBND huyện quan tâm, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; do đó, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện nói chung và tại địa bàn xã Phước Thắng nói riêng, tình hình lấn chiếm đất đai đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, do việc nắm bắt, phản ánh dấu hiệu lấn chiếm đất đai của cán bộ các thôn đôi lúc chưa kịp thời nên vẫn còn xảy ra một số trường hợp lấn chiếm đất đai của một số hộ dân như phản ánh của cử tri xã Phước Thắng.

Riêng tại địa bàn xã Phước Thắng, một số vụ lấn chiếm đất đai đã được chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời, cụ thể:

- Trong năm 2012 có 3 trường hợp lấn chiếm đất đai đã được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật, gồm: Trường hợp lấn chiếm đất đai của bà Trần Thị Phương ở thôn Tư Cung lấn chiếm đất sông diện tích 132,8 m² (kể cả phần mái tả luy) ở phía bắc cầu Bung; trường hợp lấn chiếm đất đai của ông Nguyễn Văn Hậu ở thôn Thanh Quang (đã được ngăn chặn kịp thời và đã giải quyết buộc khôi phục lại đúng hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm); trường hợp lấn chiếm đất đai của ông Nguyễn Thành Sơn ở thôn Lạc Điền lấn chiếm 9 m² đất qui hoạch khu dân cư còn thừa hình tam giác làm nhà vệ sinh (vì ông Sơn có đơn xin hợp thức hóa nộp tiền số diện tích đất lấn chiếm để được Nhà nước giao quyền sử dụng đất nên UBND huyện đang chỉ đạo ngành chức năng xem xét, xử lý).

- Năm 2013 đã phát hiện và xử lý theo quy định 03 trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đó là: Vụ lấn chiếm đất sản xuất lúa của ông Huỳnh Trọng Ngọc; vụ ông Nguyễn Văn Công và ông Trần Văn Nam thuê đất dự phòng do UBND xã quản lý để trồng lúa nhưng sử dụng sai mục đích (sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân năm 2013 ông Nguyễn Văn Công đã đổ đất diện tích 43,6 m² (10,9x4) cao 0,2 m, ông Trần Văn Nam đã đổ đất 54,4 m² (13,6x4) cao 0,2 m để làm bãi cho vịt đứng); trường hợp lấn chiếm đất dự phòng do UBND xã quản lý để chăn nuôi gà của ông Huỳnh Trọng Bình ở thôn Thanh Quang. Tất cả các vụ nêu trên, xã đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tuyên truyền pháp luật về đất đai cho người dân hiểu rõ nên các cá nhân vi phạm tự tháo dỡ, thu dọn và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

- Năm 2014, có 3 vụ bơm cát làm nền nhà ở trên hành lang đê Đông được phát hiện, đó là: Vụ ông Nguyễn Xuân Hùng với diện tích 48 m² (6x8); bà Nguyễn Thị Bích Hoa với diện tích 42 m² và bà Nguyễn Thị Phúc lấn chiếm 75m² (5x15). Riêng bà Nguyễn Thị Phúc đã xây dựng nhà diện tích 60 m², tường xây tô, nền gạch hoa, mái tôn. UBND xã đã phối hợp với Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tiến hành làm việc với 3 cá nhân vi phạm và đề nghị 3 cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ lô nền và công trình nhà xây dựng trái phép trên hành lang đê.

Nhìn chung các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn xã Phước Thắng trong thời gian qua đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để lại hậu quả nghiêm trọng. Riêng 03 trường hợp lấn chiếm đất trên hành lang đê Đông, UBND xã đang phối hợp với Chi cục cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều Bình Định lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, UBND huyện kính báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Đoàn ĐBQH tỉnh BD;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT: *Thuy*



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Huệ